



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	



● **เวิร์กช็อปแกนนำครูพัทลุง**

นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการพัฒนาครู เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาครูให้มีความรู้ประสบการณ์ในการออกข้อสอบวัดผล ประเมิน ที่เชื่อมโยง และสอดคล้องกับการ ทดสอบคุณภาพโอเน็ต และ PISA เพื่อให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น ที่ จ.พัทลุง เพื่อพัฒนาครูมัธยม จ.พัทลุง 300 คน เป็นพลังขับเคลื่อนเครือข่าย ส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยม จ.พัทลุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

● **ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ**

นางพรพรรณ ไทยางกูร ผู้อำนวยการ

สสวท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “วารสาร Green Society by TBCSD ร่วมพัฒนาการศึกษาผ่าน ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ของ สสวท.” ประกอบด้วย ระบบหลัก 6 ระบบ ได้แก่ โรงเรียน อบรมครู การสอบออนไลน์ คลัง สื่อดิจิทัล การเรียนรู้ร่วมกัน และสำนัก พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการครอบคลุม นักเรียนกว่า 12 ล้านคน ครูกว่า 2 แสนคน และโรงเรียนกว่า 3 หมื่นแห่ง

● **ม.สิริเวียงเฉลิมพระเกียรติ**

นายมนทล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า มพ.และ กรมป่าไม้ ร่วมสร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว จัดโครงการปลูกต้นไม้กว่า 6,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เบื้องต้นได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ปลูกป่ารอบๆ มพ. เพื่อเตรียม

พร้อมสำหรับโครงการที่จะให้ผลิตชั้นปีที่ 1 ปลูกต้นไม้กว่า 6,000 ต้น ในโครงการดังกล่าว

● **มทส.พัฒนาเทคโนโลยี**

นายประสาธ สืบคำ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาสาขา ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนนักวิจัยและนัก วิชาการ เครื่องมือ และอุปกรณ์วิจัยที่เป็น มาตรฐานสากลในการวิจัย พัฒนา และ ผลิตบุคลากร ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงาน นิวเคลียร์ และการบริหารจัดการความ ปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายใน ประเทศ

● **16ปีมพล.เสวนา'อ้อมบาป'**

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง (มพล.) เปิดเผยว่า มพล. เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสถาปนา

มหาวิทยาลัยครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนา มพล. วันที่ 25 กันยายน มีพิธีถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รายงานการดำเนินงานของ มพล. ตลอด 1 ปี จัดนิทรรศการผลงานวิจัย มพล. นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการโดยสำนัก วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “อ้อมบาป”

● **'บ้านหินเพิง' จัดค่ายคุณธรรม**

นายมงคล พวงมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหินเพิง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สังกัด สพ.บ.นครราชสีมา เขต 4 เปิด เผยว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมตาม แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ มุ่งหวังให้นักเรียน มีความรู้ เข้าใจ แยกแยะความชั่ว ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูต่อบรรพบุรุษ และผู้มีพระคุณ มีความเลื่อมใส และสืบทอด พระพุทธศาสนา เพื่อสร้างนักเรียนให้มีความ รู้คู่คุณธรรม สร้างรอยยิ้มพร้อมกับการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน โรงเรียน และ การศึกษา